
ประชาสัมพนัธ์
              การเจรจาข้อเรยีกรอ้งครั�งที� 16  และการเจรจาข้อเรยีกรอ้งของฝ�ายบรหิาร    

 ครั�งที� 7  วันอังคารที� 27  ธันวาคม  2565  ณ ศูนย์ฝ�กอบรมบรษัิทฯ 

              เวลา 10.00 น. ประธานบรษัิทฯ ได้นําข้อมูลการผลิตและการจําหน่ายคารบ์อน

แบล็ค ในช่วง 6 เดือนที�ผ่านมาและสถานการณ์ซื�อขายคารบ์อนแบล็คใน  6 เดือนข้าง

หน้ามาชี�แจงว่าบรษัิทฯ ขาดทุนจากการขายคารบ์อนแบล็คให้กับบรษัิท หลินหลงและ

บรษัิท ปรงิส์ จํานวน 100 เหรยีญสหรฐัต่อคารบ์อน 1 ตัน ซึ�งสหภาพแรงงานฯ ขอให้

บรษัิทฯ ชี�แจงเกี�ยวกับต้นทุนการผลิตคารบ์อนแบล็ค แต่บรษัิทฯ ก็ไม่สามารถชี�แจงได้

จึงได้พักการเจรจาเนื�องจากข้อมูลที�บรษัิทฯ นํามาชี�แจงไม่น่าเชื�อถือ

              เวลา 14.00 น. สหภาพแรงงานฯ ขอให้บรษัิทฯ ชี�แจงต้นทุนการผลิตคารบ์อน

แบล็คอีกครั�ง   ซึ�งทางบรษัิทฯ ชี�แจงได้เพยีง ราคาน�ามันที�นํามาผลิต ซึ�งทางสหภาพ   

 แรงงานฯได้แย้งว่า น�ามันที�นํามาผลิตคารบ์อนแบล็คเป�นน�ามันที�มคีุณภาพและราคา

เดียวกับที�ผลิตที�ประเทศจีนและเกาหลี  ทําไมบรษัิทฯเราจึงมต้ีนทุนที�สูงกว่าสองประเทศ

นี�  เกิดการโต้แย้งไปมา โดยสหภาพแรงงานฯ ต้องการให้ผู้ที�มอํีานาจในการตัดสินใจเข้า

มาเจรจา

            เวลา 15.00 น. คุณซันจีฟ สูท ได้เข้ามาชี�แจงสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวม

และสถานการณ์คารบ์อนแบล็ค ภายในประเทศและต่างประเทศ มแีนวโน้มทาง

เศรษฐกิจที�ไม่ดี รวมถึงสถานการณ์โควิด-19 ที�ประเทศจีนเริ�มกลับมาและขอให้ส่งตัว

แทน 3-4 คนขึ�นไปพูดคุยที�ห้องทํางานของท่าน

          เวลา 16.30 น.ถึง 21.45 น. สหภาพแรงงานส่งผู้แทนเจรจา 4 ท่านขึ�นไปพูดคุย

จํานวน 4 ครั�ง แต่ก็ไม่สามารถหาข้อสรุปที�ดีกว่าข้อตกลงเดิมที�มอียู่ จึงได้ยุติการพูดคุย

และกลับไปเจรจาในข้อเรยีกรอ้งของทางสหภาพแรงงานฯแต่ไม่สามารถพูดคุยกันต่อได้

        ผลการเจรจาทั�งสองฝ�ายยังไม่สามารถตกลงกันได้ จึงขอเลื�อนการเจรจาออกไป    

        ป�ดการเจรจาเวลา 21.45 น.

        นัดเจรจาข้อเรยีกรอ้งครั�งที� 17 และเจรจาข้อเรยีกรอ้งของฝ�ายบรหิารครัังที� 8

  วันจันทรท์ี� 9 มกราคม 2566  เวลา  13.00 น.   ณ ศูนย์ฝ�กอบรมบรษัิทฯ


